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Á fundi innkauparáðs 10. febrúar sl. var samþykkt að kaupa hugbúnaðarlausn fyrir mannauðs- 
og starfsumverfissvið sem nefnist „Starfsumsóknarkerfi fyrir Reykjavíkurborg“ að upphæð 
tæpar 450 milljónir. 1. Eru þessi kaup fjármögnuð af liðnum ófyrirséð, 10 milljarða verkefninu 
um stafræna Reykjavík eða á einhvern annan hátt? 2. Hvernig er starfsumsóknarkerfi 
Mannauðs- og starfsumhverfiskerfi sviðsins í dag? 3. Nú voru ráðnir rúmlega 60 starfsmenn á 
Þjónustu og nýsköpunarsvið til að sinna tæknilausnum vegna 10 milljarða verkefnisins, gátu 
þessir starfsmenn ekki sinnt þessu? 


